

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

Date : 25 ก.ค. 2561

Page : 4

No :

61238545

‘บีบีจีไอ’ทุ่ม 1.55 พันล้าน เร่งแผนรุกธุรกิจชีวภาพ

ลงทุนปลูกดอกน้ำอ้อย ผลิตสินค้าใหม่

กรุงเทพธุรกิจ • ‘บีบีจีไอ’ เตรียมทุ่ม 1,550 ล้าน ขยายกำลังผลิตเอทานอลเป็น 8 แสนลิตรต่อวัน ไบโอดีเซลแตะ 1 ล้านลิตรต่อวันสิ้นปี 2562 พร้อมรุกธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง คาดแผนลงทุนชัดเจนสิ้นปีนี้ เล็งใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ต่อผลิตภัณฑ์

นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัดณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ บีบีจีไอ เปิดเผยว่าบริษัทมีแผนจะใช้เงินลงทุน 1,550 ล้านบาทเพื่อขยายกำลังผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล (B100) แบ่งเป็นในส่วนของเอทานอล 1,500 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังผลิตจากปัจจุบันอยู่ที่ 5 แสนลิตรต่อวัน เป็น 8 แสนลิตรต่อวัน และมีเป้าหมายขยายเป็น 1 ล้านลิตรต่อวันในระยะต่อไป ส่วนไบโอดีเซลจะใช้เงินลงทุน 50 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังผลิตจากปัจจุบันอยู่ที่ 9.3 แสนลิตรต่อวัน เป็น 1 ล้านลิตรต่อวัน ภายในสิ้นปี 2562

“การขยายกำลังผลิตต้องรอดูความต้องการใช้ในประเทศว่าจะเพิ่มจากปัจจุบันที่ 4.5 ล้านลิตรต่อวันได้หรือไม่ ขณะที่กำลังผลิตในประเทศยังอยู่ที่ 6 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งการขยายกำลังผลิตจะไม่ลงทุนเครื่องจักรใหม่แต่จะมองหาพาร์ตเนอร์หรือกรณีรัฐเปิดปลดล็อกให้นำน้ำอ้อยมาผลิตเป็นอ้อยอย่างอื่นได้ บริษัทก็พร้อมที่จะขยายได้ทันที”

ปัจจุบันหากรวมกำลังการผลิตทั้ง

เอทานอลและไบโอดีเซล จะอยู่ที่ 1.4 ล้านลิตรต่อวัน ถือเป็นกำลังการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอฟิล) ครบวงจร และมีปริมาณมากสุดในประเทศ โดยผลิตได้จากกากน้ำตาล มันสำปะหลัง และไบโอดีเซลจากปาล์ม

สำหรับการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากมองว่าความต้องการใช้น้ำมันจะยังเป็นขาขึ้นในช่วง 10 ข้างหน้า แม้ว่าแนวโน้มของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จะเพิ่มขึ้น แต่จะยังไม่มากนักในช่วง 10 ปีนี้ อีกทั้งภาครัฐยังมีนโยบายสนับสนุนการใช้เอทานอลผ่านการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ทั้งโซฮอล์ E20 และ E85 รวมถึงการใช้ไบโอดีเซลผ่านการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล B7 สำหรับรถทั่วไปและ B20 สำหรับรถบรรทุก รถสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตหากผลการทดสอบให้ใช้ B10 สำหรับรถทั่วไปใช้ได้ จะทำให้ความต้องการใช้สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงต้องเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ที่มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนในอนาคต

ปัจจุบันมีความต้องการนำเอทานอลและไบโอดีเซลไปผสมในน้ำมันเฉลี่ย 15% ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยแนวโน้มการใช้แก๊สโซฮอล์เติบโตปีละ 4-5% ซึ่งจะทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเติบโตปีละ 6-7% ต่อปี ส่วนภาพรวมความต้องการใช้เอทานอลของประเทศอยู่ที่ 4.4 ล้านลิตรต่อวัน และไบโอดีเซลอยู่ที่ 4.5 ล้านลิตรต่อวัน จากนโยบายส่งเสริมการใช้ B20 นี้คาดว่าจะทำให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซลเติบโตเป็น 7 ล้านลิตรต่อวันในสิ้นปี 2561

นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทจะขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงในอนาคต ทางด้านธุรกิจเอทานอล, ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อตอบโจทย์เรื่องการช่วยเหลือด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง เพื่อต่อยอดงานวิจัยในด้านเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อผลิตสารสกัดมูลค่าสูง เป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐ สหภาพยุโรป จีน เป็นต้น คาดว่าจะมีความชัดเจนในสิ้นปีนี้ เป้าหมายจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์ต่อผลิตภัณฑ์ และใช้เวลา 3 ปีในการลงทุนสร้างโรงงานจนมีผลผลิตวางตลาด

ด้าน นายชลัษ ชินธรรมมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ บีบีจีไอ กล่าวว่าบริษัทมีความได้เปรียบทางธุรกิจจากการที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำของผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ จากกลุ่มบางจากฯ และกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น ทำให้มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบ มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ การส่งซื้อวัตถุดิบ และยังได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี

ส่วนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสสุดท้ายปีนี้ โดยได้ยื่นแบบเสนอขายหุ้นครั้งแรก (IPO) ไปแล้ว